

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 381* Năm 8/ 2019 * Chúa nhật 21/ 07/ 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Linh mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Vừa rồi trên mạng xã hội đăng câu trả lời của linh mục Lm. Vũ Thái Hòa cho câu hỏi : “Tại sao phải làm tới ba dấu thánh giá trước khi nghe Tin Mừng?” Thiết tưởng câu trả lời vắn tắt của linh mục cũng giúp cho việc tham dự thánh lễ cách sốt sắng hơn. Linh mục viết :

“Khi linh mục loan báo sẽ đọc bài Tin Mừng nào đó (Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máttêu, thánh Máccô, thánh Luca hay thánh Gioan), chúng ta tuân tữ làm một dấu thánh giá trên trán, một trên môi miệng và một trên ngực. Tập tục này có từ thế kỷ thứ XI và mang nhiều ý nghĩa phong phú.

Làm ba dấu thánh giá như thế để xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng ta. Qua dấu thánh giá trên trán, trên môi và trên ngực, chúng ta cầu xin cho lời Tin Mừng, mà chúng ta sắp nghe, thấm nhập trọn vẹn trong con người, bám rễ sâu trong trí khôn và trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta cũng xin cho trí tuệ của mình được soi sáng để thông hiểu Lời Chúa và cho tâm hồn được sưởi ấm để đón nhận Tin Mừng.”

Như thế khi làm dấu thánh giá, chúng ta xin Chúa thánh hóa trí khôn, suy nghĩ của chúng ta để chúng ta hiểu thấu Lời Chúa, chúng ta xin Chúa thánh hóa môi miệng chúng ta để chúng ta có thể dùng miệng lưỡi mình mà ca tụng Thiên Chúa cũng như trình bày Lời Chúa dạy cho người khác cuối cùng chúng ta xin Chúa thánh hóa con tim chúng ta để con tim ấy có cùng nhịp đập với con tim của Chúa. Nếu được như thế thì cuộc sống của chúng ta biểu lộ danh Thiên Chúa, và ơn của bí tích Rửa tội và bí tích Thánh Thể lớn mạnh nơi chúng ta, sự kết hiệp giữa chúng ta và Chúa Kitô càng thêm khăng khít vì Chúa Kitô ở trong chúng ta, và chúng ta ở trong Chúa.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

21/7/2018 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN-C

VIỆC DỄ BỎ QUA NHẤT

“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi... và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)

Suy niệm: Việc chị Ma-ri-a “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy” tưởng chừng như chuyện vô tích sự, vậy mà lại được Chúa Giê-su khen là biết chọn phần việc tốt nhất. Tốt nhất vì trên đời này, không gì cao trọng bằng việc ta phải thực hiện ý Chúa thay vì ý mình, sống cho Chúa thay vì cho mình, hướng về Chúa thay vì hướng về cái tôi của mình. Muốn thực hiện ý Chúa, ta phải có những giây phút ở bên Chúa, có mối tương giao thân thiết với Ngài, để lắng nghe, lĩnh hội ý Ngài trước khi hành động. Chúa Giê-su không cho rằng việc hiếu khách của Mác-ta là không cần thiết, nhưng trước hết, phải có tâm tình như Ma-ri-a. Hơn nữa, ta dễ bị cám dỗ bỏ qua việc phải làm để chỉ làm việc mình thích, chỉ làm những việc bề ngoài, dễ được thiên hạ thấy mà khen tặng. Cám dỗ chạy theo công việc như thế khiến người ta đặt giá trị ưu tiên cho hình thức bên ngoài, tâm hồn dần dần trở nên trống rỗng; hệ quả là người ta sẽ đánh mất nhân cách của chính mình, một thứ tha hoá cần phải tránh.

Mời Bạn: Tựa như chị Ma-ri-a, bạn hãy xác tín mối tương quan với Chúa là cần thiết nhất trong cuộc đời bạn. Xác tín thứ hai là Chúa biết rõ bạn, tỏ tường hơn là chính bạn. Thế nên, bạn hãy sống và làm theo những gì Ngài dạy bảo để mãi được bước đi trong ánh sáng của Ngài, đạt đến cùng đích cuộc đời.

Sống Lời Chúa: Anh/chị lo lắng về nhiều chuyện; nhưng hãy xét xem: chuyện nào đáng để bạn quan tâm nhất hiện nay?

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, xin giúp con phân định các bậc thang giá trị trong cuộc sống làm người và làm con Chúa. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Hồng Y can đảm:** “Các tổ cáo linh mục lạm dụng tình dục hầu hết không đúng sự thật”.

Đức Hồng Y Joao Braz de Aviv, người Brazil, được Đức Thánh Cha Phanxicô cử làm đặc sứ của ngài trong hội nghị các đồng tu ở Paraguay, nói với các linh mục, nam nữ tu sĩ tham dự hội nghị rằng hầu hết cáo buộc linh mục lạm dụng tình dục “là không đúng sự thật”.

“Khi các trường hợp như thế nổi lên trong đời sống Giáo Hội, chúng ta phải làm sáng tỏ. Chúng ta đang có những bước tiến rất xa trong lãnh vực phòng chống và điều tra liên quan đến tội lỗi này, nhưng có rất nhiều tố cáo không đúng sự thật, và chính các ủy ban cấp giáo phận phải xác minh các cáo buộc ấy có đúng hay không”, Đức Hồng Y Joao Braz de Aviv nói.

Đức Hồng Y Joao Braz de Aviv là tổng trưởng bộ các dòng tu, đời sống thánh hiến và các hiệp hội tông đồ. Ngài được ĐTC Phanxicô phái đến Asuncion để tham dự một cuộc họp ba ngày với hàng trăm linh mục và nam nữ tu sĩ từ khoảng 90 dòng tu và các hiệp hội đời sống thánh hiến.

Vấn đề chính của Giáo Hội hiện nay, theo Đức Hồng Y là thiếu chứng tá. Ngài bác bỏ lập trường của những người cho rằng những vấn đề lạm dụng tính dục là hậu quả của luật độc thân. Ngài khẳng định: “Sự độc thân không tạo nên bệnh hoạn. Độc thân là một chọn lựa tự do của một người đáp lại ơn gọi của Chúa. Vì thế, vấn đề tính dục là một vấn đề trưởng thành hoặc thiếu trưởng thành, và đó là một vấn đề nhân bản đòi hỏi một sự giáo dục bình thường, vì nhiều khi chúng ta đã không cụ thể, không trình bày và lắng nghe các vấn đề, thái độ như thế cần phải được sửa chữa”.

❖ **Kitô hữu bảo vệ sự đa dạng sinh học online**

Chỉ vài tuần nữa, các giáo hội Công giáo, Anh giáo, Tin lành Luther, Tin lành Phúc âm từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau cử hành “Thời gian của Thụ tạo”, một sáng kiến đại kết nhằm mục đích làm cho các Kitô hữu ý thức việc cần thiết bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.

Năm nay, chủ đề được chọn là “Mạng lưới sự sống”, đặc biệt chú ý đến đa dạng sinh học. Tốc độ tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật ngày càng tăng. Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc ước tính rằng một phần tám các loài tồn tại ngày nay trên trái đất đang trong tình trạng nguy hiểm.

“Thời gian của Thụ tạo” sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, là Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo được công bố năm 1989 bởi Đức Thượng phụ Constantinople Dimitrios cho Chính thống giáo và bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô năm 2015. “Thời gian của Thụ tạo” năm nay sẽ kết thúc vào ngày lễ thánh Phanxicô Assisi, được xem là bản mạng của hệ sinh thái trong nhiều truyền thống Kitô giáo.

Để sống tốt hơn trong tháng này, một hướng dẫn trực tuyến (tại website <http://seasonofcreation.org>) được đưa ra để giúp khám phá ý nghĩa thần học của đa dạng sinh học của trái đất. Tài liệu này cũng đề xuất một phụng vụ cho các buổi họp nhau cầu nguyện, đọc Kinh Thánh với chủ đề sinh thái, liên kết đến các bài chú giải thần học sinh thái và các bài thánh ca. Hướng dẫn này cũng gợi ý cách để cộng đồng có thể khởi động các chiến dịch và tham gia các sáng kiến địa phương và toàn cầu để bảo vệ hệ sinh thái.

Trong bức thư gửi các giám mục trên toàn thế giới, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã mời người Công giáo “hợp nhất với gia đình đại kết để cử hành Thời gian của Thụ tạo”, trong đó “Kitô hữu hợp nhất trong lời cầu nguyện và hành động để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”.

❖ **Đại Hội Ủy Ban Giáo Dân Toàn Quốc 2019**

Chiều Thứ Ba, 16.07.2019, tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Bãi Dâu- Vũng Tàu, ĐC Giuse Trần Văn Toàn, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dân – Giám mục Giáo phận Long Xuyên, đã khai mạc Đại Hội Ủy Ban Giáo Dân Toàn Quốc 2019. Cùng hiện diện trong buổi khai mạc này còn có ĐC Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Giáo phận Vinh, quý Cha Đặc Trách ban Giáo dân cùng với 280 thành viên tham dự đến từ 27 giáo phận trên toàn quốc.

Với bài chia sẻ phân khai mạc, Đức Cha Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dân nhấn mạnh rằng: “Ủy ban Giáo dân sẽ phục vụ cộng đồng dân Chúa để họ ý thức về phẩm giá, vai trò, sứ vụ trong thế giới và trong Giáo Hội hôm nay. Từ đó, họ thực hiện cuộc hành trình nên thánh cho chính mình, và cho cộng đoàn”. Nói về ba ngày làm việc của Đại Hội, Đức Cha Chủ Tịch mong muốn những ngày này sẽ trở thành cơ hội để mọi người gặp gỡ nhau, cùng nhau cầu nguyện, học hỏi, suy tư, trao đổi và khích lệ nhau thi hành sứ vụ như là những người trong ủy ban giáo dân của giáo phận mình, và để từ đó đỡ nâng những đối tượng giáo dân trong sứ mạng của mình. Ngài mong mỏi, nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và đi theo khuôn mẫu của Chúa Kitô, Ủy ban Giáo Dân - mà mỗi tham dự viên đang là cánh tay nối dài của Ủy Ban và cùng đồng trách nhiệm dù là thành phần nào - sẽ hoàn thành kế hoạch của Chúa Cha đã đề ra.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Khai giảng lớp giáo lý Youcat.**

Giáo xứ sẽ mở lớp học giáo lý theo giáo trình youcat nhằm giúp cho giáo dân hiểu và nắm vững giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Lớp học này mỗi tuần một lần vào tối thứ ba từ 19g30-20g30. Lớp học bắt đầu vào tối thứ ba 6/8/2019. Xin anh chị em đăng ký nơi văn phòng giáo xứ vào giờ hành chính từ thứ hai 22/7 - 05/8.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Anh Hùng:** 50kg gạo. **Cô Tho:** 100kg gạo. **Cô Thúy:** 200kg gạo. **Phương Vy:** 500.000đ. **Shop ve chai:** 10.000.000đ. **Ông Hưng:** 5.000.000đ.